

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ความถูกต้องและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์รวมถึงธุรกรรมการให้กู้ยืมที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน โดยมีลูกค้าย่อยเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อจำนวนมาก ซึ่งรายได้จากการให้เช่าซื้อของกลุ่มบริษัทเป็นดอกผลจากการให้เช่าซื้อซึ่งตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินกำหนดให้ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอย่างเป็นระบบตลอดอายุของสัญญา โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งมีความซับซ้อนและมีจำนวนของรายการค้าและรายการบัญชีปริมาณมากมาเกี่ยวข้องและก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องและความครบถ้วนของรายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อซึ่งเป็นรายการที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงจำเป็นต้องใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกออกแบบไว้โดยเฉพาะมารองรับการคำนวณและรับรู้รายได้ดังกล่าวควบคู่ไปกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องและความครบถ้วนในสาระสำคัญของรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีที่สำคัญและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับรายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ข้อ 6 และข้อ 26

การตอบสนองต่อความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญดังต่อไปนี้ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ได้ระบุและประเมินไว้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

- การทำความเข้าใจและประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้
- การทดสอบและสรุปผลเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของการออกแบบและการปฏิบัติงานของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้
- การทดสอบการควบคุมทั่วไปและระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณรายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ
- การตรวจสอบในเนื้อหาของบัญชีรายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความมั่นใจในความถูกต้องและความครบถ้วนในสาระสำคัญของรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับความมีตัวตนหรือการเกิดขึ้นจริง การมีกรรมสิทธิ์และภาระผูกพัน การตัดยอดให้ถูกต้องตรงงวดบัญชี การจัดประเภทบัญชีและการแสดงรายการที่เหมาะสมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

- การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลรายได้คอกผลจากการให้เช่าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด และการเชื่อมโยงของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเพียงพอและเหมาะสมของค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

คำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยง

การพิจารณาและประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งส่วนที่มีสาระสำคัญที่สุดในงบการเงินของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ทั้งนี้ในการพิจารณาและประมาณการขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทใช้หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ซึ่งมีความซับซ้อนและใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหาร อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลและสถิติในอดีตจำนวนมากของกลุ่มบริษัทมาประกอบกันกับการคาดการณ์ไปในอนาคตโดยฝ่ายบริหารในส่วนของปัจจัยเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้มาประมวลผลและสร้างแบบจำลองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ดังนั้นประมาณการทางบัญชีที่เกิดจากแบบจำลองดังกล่าวจึงอาจมีความไม่แน่นอนในระดับสูงและเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเพียงพอและเหมาะสมของค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อในงบการเงิน ทั้งนี้นโยบายการบัญชีที่สำคัญและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 6

การตอบสนองต่อความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญดังต่อไปนี้ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ได้ระบุและประเมินไว้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน

- การอ่านเอกสารและรายงานต่าง ๆ การสอบถามและประชุมปรึกษาหารือกับบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจในหลักการสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TFRS 9 และวิธีการที่กลุ่มบริษัทใช้ในการเก็บข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ในอดีตเพื่อนำมาประมวลผลและสร้างแบบจำลอง
- การสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ในอดีตที่ถูกรวบรวมซึ่งรวมถึงข้อมูลการผิदनัฒชะระหนี้ หนี้สูญ หนี้สูญที่ได้รับคืน และการจัดจำแนกงวดที่ค้างค้างของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
- การสอบทานและประเมินความสมเหตุสมผลและยอมรับได้ของข้อสรุปจากการประมวลผลข้อมูล สมมุติฐานและข้อมูลการคาดการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งกำหนดโดยฝ่ายบริหารและบริษัทที่ปรึกษาที่นำมาใช้ในการสร้างแบบจำลอง
- ทดสอบการคำนวณตัวเลขต่าง ๆ ตามข้อสรุปจากการประมวลผลข้อมูลและข้อมูลที่ได้ในแบบจำลอง
- ทดสอบการคำนวณตัวเลขค่าเผื่อการด้อยค่าที่ได้จากการใช้แบบจำลอง และวิเคราะห์เกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของค่าเผื่อการด้อยค่ากับยอดคงค้างของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อพร้อมกับข้อมูลแวดล้อมอื่น ๆ ที่มี

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้หน้าที่ในการกำกับดูแลรับทราบและจัดให้มีการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาณได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปลักษณะความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 6947

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

29 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

สินทรัพย์

หมายเหตุ	พันบาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	1,314,473	1,326,044	861,518	1,173,921
ลูกหนี้การค้า					
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่					
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	4, 6	1,755,101	2,038,542	1,100,137	1,278,101
- ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ครบกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	6	48,104	13,293	37	5,968
- ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ					
ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	6	5,881	14,368	-	-
- ลูกหนี้การค้าอื่น	7	7,009	6,159	6,172	5,816
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น					
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	297,051	227,635
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นส่วนที่ครบกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี	8	3,507	2,230	3,507	2,230
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย		-	3,805	-	3,805
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ	9	64,974	67,512	13,521	57,811
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น					
- เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน	5	865,000	630,000	420,000	630,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		60,863	9,509	34,218	8,179
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,124,912	4,111,462	2,736,161	3,393,466

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

สินทรัพย์ (ต่อ)

หมายเหตุ	พันบาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	10	33,548	33,955	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	4, 6	1,788,138	2,082,720	981,199	1,430,559
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	6	59,489	7,530	-	-
ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย					
เพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ	6	2,118	2,101	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย					
ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน - สุทธิ	1, 11	-	-	321,129	321,129
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น	8	25,397	29,053	25,397	29,053
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ	12	102,587	16,900	86,090	-
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	12	14,282	14,282	5,708	5,708
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	4, 13	65,305	79,443	37,763	50,344
สินทรัพย์สิทธิการให้เช่า - สุทธิ	4, 14	102,827	108,933	68,763	89,177
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	4	950	2,020	585	1,396
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	15	75,976	68,528	63,718	58,019
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		9,187	1,417	8,967	1,234
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,279,804	2,446,882	1,599,319	1,986,619
รวมสินทรัพย์		6,404,716	6,558,344	4,335,480	5,380,085

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	พันบาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	16	74,240	64,116	416	197
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		75,447	84,923	28,164	49,315
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี	17	214,508	211,624	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	4, 18	41,149	38,845	31,450	31,390
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	4,030	913	5,975	788,885
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		54,478	87,633	-	2,297
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		143,490	158,753	124,252	143,566
รวมหนี้สินหมุนเวียน		607,342	646,807	190,257	1,015,650
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	17	116,023	89,770	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4, 18	46,022	53,850	26,139	45,723
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	19	46,466	10,097	43,508	8,379
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		208,511	153,717	69,647	54,102
รวมหนี้สิน		815,853	800,524	259,904	1,069,752

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	500,000	500,000	500,000	500,000
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	500,000	500,000	500,000	500,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	20	972,987	972,987	972,987
กำไรสะสม				
- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	20	50,000	50,000	50,000
- ยังไม่ได้จัดสรร		4,118,588	4,269,749	2,552,589
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(63,403)	(54,604)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		5,578,172	5,738,132	4,075,576
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		10,691	19,688	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		5,588,863	5,757,820	4,075,576
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		6,404,716	6,558,344	4,335,480

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

หมายเหตุ	พันบาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
รายได้					
รายได้คอกผลจากการให้เช่าซื้อ	4	1,204,643	1,457,233	736,720	966,806
รายได้คอกผลจากเงินให้กู้ยืม		14,260	2,068	-	54
รายได้คอกผลจากสินเชื่อบริษัท เพื่อการประกอบอาชีพ		3,173	8,559	-	-
รายได้คอกผลจากไมโครไฟแนนซ์		-	11	-	-
ขายสินค้า		36,369	20,587	36,369	20,586
รายได้อื่น	4, 21	395,485	459,328	310,614	435,854
รวมรายได้		1,653,930	1,947,786	1,083,703	1,423,300
ค่าใช้จ่าย	22				
ต้นทุนขาย		31,348	18,049	31,348	18,049
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		906	1,543	906	1,544
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4	822,332	1,070,717	643,627	990,035
หนี้สูญและขาดทุนจากการซื้อขาย ของลูกหนี้การค้า	6	590,164	336,874	387,460	254,977
รวมค่าใช้จ่าย		1,444,750	1,427,183	1,063,341	1,264,605
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		209,180	520,603	20,362	158,695
ต้นทุนทางการเงิน	4	39,683	31,837	11,942	30,512
กำไรก่อนภาษีเงินได้		169,497	488,766	8,420	128,183
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	74,143	119,463	2,513	25,783
กำไรสำหรับปี		95,354	369,303	5,907	102,400

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

หมายเหตุ	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะมีการจัดประเภทรายการใหม่				
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย	(21,004)	(18,443)	-	-
รายการที่จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่				
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของหนี้สิน				
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน - สุทธิ				
จากผลกระทบภาษีเงินได้จำนวน 8,121 พันบาท				
ในงบการเงินรวม และ 7,684 พันบาท				
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	19	(33,383)	-	(30,740)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(54,387)	(18,443)	(30,740)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		40,967	350,860	(24,833)
การแบ่งกำไรสำหรับปี				
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		92,146	367,075	5,907
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		3,208	2,228	-
		95,354	369,303	5,907
การแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		39,486	348,632	(24,833)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1,481	2,228	-
		40,967	350,860	(24,833)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)		0.184	0.734	0.012
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)		500,000	500,000	500,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

		งบการเงินรวม (พันบาท)								
		กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
		กำไรสะสม		ผลต่างจาก	กำไรจาก	รวม	รวมส่วนของ	ส่วนได้เสีย	รวม	
		ทุนที่ออก	จัดสรรเพื่อ	การแปลงค่า	การเปลี่ยนแปลง	องค์ประกอบอื่น	ผู้ถือหุ้น	ที่ไม่มีอำนาจ	ส่วนของผู้	
		และชำระ	สำรอง	งบการเงิน	สัดส่วนการลงทุน	ของส่วนของผู้	บริษัทใหญ่	ควบคุม	ถือหุ้น	
หมายเหตุ	เต็มมูลค่าแล้ว	หุ้นสามัญ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ของบริษัทย่อย	ในบริษัทย่อย	ผู้ถือหุ้น		ผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	500,000	972,987	50,000	4,152,674	(42,513)	6,352	(36,161)	5,639,500	17,460	5,656,960
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี										
กำไรสำหรับปี	-	-	-	367,075	-	-	-	367,075	2,228	369,303
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(18,443)	-	(18,443)	(18,443)	-	(18,443)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	367,075	(18,443)	-	(18,443)	348,632	2,228	350,860
เงินปันผล	24	-	-	(250,000)	-	-	-	(250,000)	-	(250,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	500,000	972,987	50,000	4,269,749	(60,956)	6,352	(54,604)	5,738,132	19,688	5,757,820
โอนผลต่างจากการแปลงค่า										
งบการเงินของบริษัทย่อย	-	-	-	-	10,478	-	10,478	10,478	(10,478)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี										
กำไรสำหรับปี	-	-	-	92,146	-	-	-	92,146	3,208	95,354
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(33,383)	(19,277)	-	(19,277)	(52,660)	(1,727)	(54,387)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	58,763	(19,277)	-	(19,277)	39,486	1,481	40,967
เงินปันผล	24	-	-	(209,924)	-	-	-	(209,924)	-	(209,924)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	500,000	972,987	50,000	4,118,588	(69,755)	6,352	(63,403)	5,578,172	10,691	5,588,863

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)				
		ทุนที่ออก และชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ	จัดสรรเพื่อ			สำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	
			ตามกฎหมาย			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	500,000	972,987	50,000	2,934,946	4,457,933
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
	กำไรสำหรับปี	-	-	-	102,400	102,400
	เงินปันผล	24	-	-	(250,000)	(250,000)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	500,000	972,987	50,000	2,787,346	4,310,333
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
	กำไรสำหรับปี	-	-	-	5,907	5,907
	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(30,740)	(30,740)
	ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(24,833)	(24,833)
	เงินปันผล	24	-	-	(209,924)	(209,924)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	500,000	972,987	50,000	2,552,589	4,075,576

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	95,354	369,303	5,907	102,400
รายการปรับปรุง				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	74,143	119,463	2,513	25,783
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	67,060	77,622	52,475	64,467
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	3,106	2,823	2,906	2,520
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-	-	3,150	(7,386)
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(948)	(402)	(948)	(364)
หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า	590,164	336,874	387,460	254,977
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)	(1,006)	12,648	(19,040)	10,174
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	1,052	727	1,052	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(6,681)	(422)	(5,747)	(404)
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้การค้า	(1,222,076)	(1,467,871)	(736,721)	(966,860)
ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ	(25,915)	(15,101)	(34,565)	(31,145)
ดอกเบี้ยจ่าย	39,683	31,837	11,942	30,512
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ	(7,737)	(628,643)	225,302	(479,009)
ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม	(96,896)	75,259	6,132	73,653
ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ	6,619	15,007	-	-
ลูกหนี้การค้าไมโครไฟแนนซ์	-	821	-	-
ลูกหนี้การค้าอื่น	(857)	6,292	(363)	6,295
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	5	(1)
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย	800	(2,199)	800	(2,199)
สินทรัพย์รอการขาย	(28,073)	(46,498)	31,713	(38,679)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(52,466)	4,959	(29,874)	4,809
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(57)	18	(28)	11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(6,774)	(44,402)	(28,715)	(34,016)
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(15,263)	(17,644)	(19,314)	4,465
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(8,241)	(7,961)	(6,201)	(6,956)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน	(595,009)	(1,177,490)	(150,159)	(986,953)
รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า	1,232,252	1,459,380	753,685	961,389
จ่ายภาษีเงินได้	(114,113)	(82,659)	(10,530)	(29,694)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	523,130	199,231	592,996	(55,258)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำ				
กับสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)	(235,000)	1,270,000	210,000	1,270,000
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง	407	792	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(104,040)	(43,000)
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	31,665	42,727
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น	2,379	28,913	2,379	28,913
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น	(52,175)	-	(52,175)	-
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(7,047)	(7,441)	(3,701)	(3,688)
สินทรัพย์สิทธิการใช้จ่ายลดลง (เพิ่มขึ้น)	(4)	(3,343)	66	(1)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(211)	(32)	(189)	(32)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	7,655	1,864	6,721	1,815
รับดอกเบี้ยอื่น ๆ	24,431	15,575	35,608	31,625
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(259,565)	1,306,328	126,334	1,328,359

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จีทีกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	10,124	(24,338)	219	(1,491)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	13,000	135,000
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(786,190)	(35,000)
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น	314,750	-	-	-
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(285,613)	(90,144)	-	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(43,818)	(41,894)	(34,740)	(37,133)
ได้ถอนหุ้นกู้	-	(400,000)	-	(400,000)
จ่ายดอกเบี้ย	(39,268)	(36,577)	(14,098)	(34,809)
จ่ายเงินปันผล	(209,924)	(250,000)	(209,924)	(250,000)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(253,749)	(842,953)	(1,031,733)	(623,433)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(21,387)	(18,212)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(11,571)	644,394	(312,403)	649,668
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	1,326,044	681,650	1,173,921	524,253
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	1,314,473	1,326,044	861,518	1,173,921

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
ก. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี				
เงินสดในมือ	20,186	23,098	11,257	14,958
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	117,299	107,537	36,149	15,034
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	686,988	595,409	654,112	543,929
เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน	490,000	600,000	160,000	600,000
รวม	<u>1,314,473</u>	<u>1,326,044</u>	<u>861,518</u>	<u>1,173,921</u>
ข. รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน	-	179	-	179
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้นจากสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย และสินทรัพย์รอการขาย	34,622	-	34,622	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น จากสัญญาเช่าใหม่	5,121	-	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น จากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า	34,844	65,721	16,400	60,612

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2515 และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2546

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท สินทองหล่อ จำกัด (จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 42.36)

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจการให้เช่ายานพาหนะและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องโดยรายละเอียดของบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนที่ชำระแล้ว (พันบาท)		สัดส่วนการถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ของบริษัท (ร้อยละ)	
		31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และให้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่ง รวมถึงการปรับสภาพรถ	50,000	50,000	99.99	99.99
บริษัท ชยภาค จำกัด	ให้เช่าซื้อรถยนต์และ รถจักรยานยนต์	40,000	40,000	99.99	99.99
บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด	ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการ ประกอบอาชีพ (Nano Finance) และสินเชื่อส่วนบุคคล	50,000	50,000	99.99	99.99
บริษัท ทีเคโบรคเกอร์ จำกัด	นายหน้าประกันวินาศภัย	3,000	3,000	99.99	99.99

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนที่ชำระแล้ว (พันบาท)		สัดส่วนการถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ของบริษัท (ร้อยละ)	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2566	2565	2566	2565
Sabaidee Leasing Co., Ltd. (ประเทศลาว)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์	58,013*	58,013*	86.89	86.89
Suosdey Finance PLC. (ประเทศกัมพูชา)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์	132,209**	132,209**	99.95	99.95
MingalabaThitikorn Microfinance Co., Ltd. (ประเทศพม่า)	ไมโครไฟแนนซ์	4,705***	4,705***	99.00	99.00

*15,250 ล้านบาท **4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ***200 ล้านบาท

รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ ได้ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวมแล้ว

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบการเงินนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น

ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยไว้ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม

กลุ่มบริษัทเปิดเผยข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในลักษณะของตัวเลขเปรียบเทียบ

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน กลุ่มบริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) รวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี (TSIC) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีหลายฉบับที่ปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้โดยรวมเป็นการทำให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายการในส่วนของ TAS 16 “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” โดยกำหนดให้รับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับก่อนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์เป็นรายได้ควบคู่ไปกับต้นทุนที่เกี่ยวข้องในกำไรหรือขาดทุนแทนข้อกำหนดเดิมที่ให้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นรายการหักออกจากต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้น ทั้งนี้ การนำ TAS / TFRS / TSIC / TFRIC รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นมาเริ่มถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการปรับปรุง TAS TFRS และแนวปฏิบัติทางการบัญชีหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 และได้ออก TFRS 17 “สัญญาประกันภัย” ฉบับใหม่มาแทน TFRS 4 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้โดยรวมเป็นการปรับปรุงถ้อยคำและเนื้อหาให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นรวมถึงให้สอดคล้องกับ TFRS 17 ที่ออกใหม่ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทยังไม่ได้้นำ TAS TFRS และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีการปรับปรุงหรือออกใหม่ข้างต้นมาเริ่มถือปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินนี้และไม่มีนโยบายในการนำมาเริ่มถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ประเมินในเบื้องต้นและเชื่อว่าในภาพรวมเมื่อนำมาเริ่มถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มีการปรับปรุง TAS และ TFRS บางฉบับที่สำคัญดังนี้

TAS 1 (การนำเสนองบการเงิน) TFRS 7 (การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน) และ TAS 34 (การรายงานทางการเงินระหว่างกาล) จากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชี

ในส่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจากเดิมที่กำหนดให้เปิดเผยนโยบายการบัญชีที่มีนัยสำคัญ (Significant) เป็นการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ (Material) แทน นอกจากนี้ ข้อกำหนดใหม่ยังให้แนวทางเพื่อช่วยในการนำคำนิยามของการมีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยมาถือปฏิบัติอีกด้วย ซึ่งผลกระทบต่องบการเงินจะทำให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ทั้งประจำปีและระหว่างกาล) ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไปจะมีลักษณะที่สั้นลงและกระชับมากขึ้นกว่าเดิม

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

รายการบัญชีที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการทำงบการเงินรวมแล้ว

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้นซึ่งรวมถึงผลตอบแทนผันแปรจากบริษัทนั้นเพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับบริษัท

วิธีการบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยภายหลังการได้มาซึ่งอำนาจควบคุม

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยโดยที่ไม่ได้ทำให้บริษัทใหญ่สูญเสียอำนาจในการควบคุม บริษัทบันทึกส่วนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น แต่หากการเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้เกิดการสูญเสียอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย มูลค่าของส่วนได้เสียคงเหลือที่ถืออยู่จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าความนิยม

ต้นทุนในการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยที่ถูกซื้อเป็นค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวม (ถ้ามี) ค่าความนิยมถูกแสดงเป็นรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

กิจการในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างจากเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการแปลงค่าจะถูกรับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงแยกต่างหากเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจนกว่าเงินลงทุนที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศนั้นจะถูกจำหน่ายออกไป

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนประกอบด้วยเงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ซึ่งครบกำหนดภายในสามเดือนหรือน้อยกว่า และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้หรือติดภาระค้ำประกัน และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้หรือติดภาระค้ำประกันแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ และค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพแสดงตามมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งถือตามราคาตามบัญชีหักดอกเบี้ยการตัดบัญชีและค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามนโยบายที่กล่าวในส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการเงิน ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

ลูกหนี้การค้าอื่นและค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้าอื่นแสดงในราคาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามนโยบายที่กล่าวในส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการเงิน

สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย

สินค้าคงเหลือที่เป็นสินค้าที่มีไว้เพื่อขายซึ่งได้แก่ รถจักรยานยนต์ แสดงในราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจง) สุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างไรก็ตาม มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณการราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการขายสินค้านั้น ๆ

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าจะถูกประมาณขึ้นตามสภาพของสินค้าที่เสื่อมสภาพ เสียหาย ล้าสมัยและคงค้างเป็นระยะเวลานาน (ถ้ามี)

สินทรัพย์รอการขาย

สินทรัพย์รอการขายแสดงมูลค่าตามยอดลูกหนี้คงเหลือตามบัญชีสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์รอการขายดังนี้

- ยอดค้างไม่เกินหนึ่งปี ร้อยละ 30
- ยอดค้างเกินหนึ่งปี ร้อยละ 100

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนและแสดงในราคาทุนสุทธิ จากค่าเผื่อการค้อยค่า

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดินแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการค้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคา สะสมและค่าเผื่อการค้อยค่า (ถ้ามี) เมื่อมีการเลิกใช้หรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี กลุ่มบริษัทจะบันทึกตัด มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชีพร้อมกับบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเลิกใช้หรือตัดจำหน่ายใน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้นทุนการรื้อถอน ขนย้ายและบูรณะสินทรัพย์ (ถ้ามี) ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และคิดค่า เสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคابันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของ สินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาถูกพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมี สาระสำคัญ อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (เพื่อใช้งานและเพื่อให้เช่า)	20 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบนที่ดินเช่า	10 ปี 20 ปี และตามอายุสัญญาเช่า
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี และ 10 ปี
ยานพาหนะใช้งานและยานพาหนะให้เช่า	5 ปี

กลุ่มบริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา มูลค่าคงเหลือ และอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปี บัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ถูกประมาณการด้วยมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับ ในปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้นหากมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษัท วัตถุประสงค์สินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี)

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย (1) จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก (2) การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ (3) ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) และ (4) ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการรื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า (ถ้ามีและเป็นสาระสำคัญ)

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนและคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของการเช่าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ พื้นที่อาคารเช่ามีระยะเวลาระหว่าง 1 ปี ถึง 10 ปี และยานพาหนะมีระยะเวลา 3 ปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า (ซึ่งยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2566 และ 2565 ไม่มีนัยสำคัญ) แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ซึ่งได้แก่ อายุสัญญาเช่า

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลา 5 ปี

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ถ้ามี) จะไม่ถูกตัดจำหน่าย แต่จะได้รับการทดสอบว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหรือไม่ ณ ทุกวันที่รายงานวิธีการตัดจำหน่าย มูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนที่จำเป็นในการขายสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) โดยที่การทบทวนจะพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็นรายได้อื่นเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง ทั้งนี้ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายประหนึ่งว่าไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในปีก่อน ๆ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันนั้น การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าต้องคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ทุกเมื่อต้องใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม (อัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมถั่วเฉลี่ยที่มีระยะเวลาใกล้เคียงกันและมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับสินทรัพย์อ้างอิง) ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระประกอบด้วย (1) การจ่ายชำระคงที่หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใด ๆ (2) การจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราซึ่งให้ใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (ถ้ามี) (3) จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ (ถ้ามี) (4) ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น (ถ้ามี) และ (5) การจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่าหากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า (ถ้ามี)

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ภายหลังจากสัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าโดย (1) การเพิ่มมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อน ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) (2) การลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระ แล้วและ (3) การวัดมูลค่าใหม่ตามมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการประเมินใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าใด ๆ หรือเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่คงที่โดยเนื้อหามีการปรับปรุง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและการจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไร หรือขาดทุน

รายจ่ายค่าเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล) และสัญญาเช่าสินทรัพย์ มูลค่าต่ำ (พิจารณาตามลักษณะทางกายภาพของสินทรัพย์) บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตาม ระยะเวลาของการเช่าที่เกี่ยวข้อง

ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชีซึ่งถูกนำไปแสดงยอดสุทธิกับหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกทยอยตัดจ่ายเป็นต้นทุนทาง การเงินตลอดอายุของสัญญาเช่าด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ส่วนการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าในแต่ละงวดจะ จำแนกออกเป็นส่วนที่เป็นเงินต้นและดอกเบี้ย

ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานประเภทโครงการ สมทบเงินซึ่งได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง

ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานซึ่งเป็นเงินชดเชยตามกฎหมาย คู่คุ้มครองแรงงานถูกรับรู้เป็นหนี้สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงินด้วยจำนวนเงินที่คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก จากงานที่ถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนประกอบด้วยต้นทุนบริการปัจจุบันและต้นทุนดอกเบี้ย ส่วนกำไรหรือขาดทุนจาก การวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โครงการผลประโยชน์ของ พนักงานนี้ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกองทุนและไม่มีสินทรัพย์ของโครงการเกิดขึ้น

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าวและสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่กลุ่มบริษัทจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อ โอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ตลาดที่มีสภาพคล่องเป็นตลาดที่รายการสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ เกิดขึ้นซึ่งมีความถี่และปริมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลราคาอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมตลาดได้แก่ ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหลักหรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ๆ โดยผู้ร่วมตลาดต้องมีความเป็นอิสระจากกัน มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ๆ และเต็มใจที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ๆ

เพื่อให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมีความสม่ำเสมอและสามารถเปรียบเทียบได้ จึงมีการกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมให้ลำดับความสำคัญสูงสุดกับราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และต่ำสุดคือข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)

ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า

ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ๆ

ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งนำมาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ๆ

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

เครื่องมือทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินถูกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการทำรายการกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทและวัดมูลค่าโดยอ้างอิงตามโมเดลธุรกิจที่ใช้ในการจัดการสินทรัพย์และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็นสามวิธีคือ ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงินต้องมีการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ในส่วนที่ได้รับผลกระทบ

หนี้สินทางการเงินถูกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนการทำรายการ หนี้สินทางการเงินจัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายยกเว้นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (โดยหนี้สินดังกล่าวรวมถึงหนี้สินตราสารอนุพันธ์) และไม่สามารถจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินใหม่ได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากประจำกับธนาคาร
- เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ๆ
- เงินให้กู้ยืม
- เงินทรองจ่ายและเงินมัดจำหรือเงินประกันที่สามารถขอคืนได้

สินทรัพย์ที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ไม่มี

สินทรัพย์ที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - ไม่มี

หนี้สินที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่า เงินกู้ยืมอื่น ๆ
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๆ
- เงินทรองรับและเงินมัดจำรับหรือเงินประกันรับที่มีภาระผูกพันของการจ่ายชำระ

หนี้สินที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - ไม่มี

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

การด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected credit loss) ของสินทรัพย์ทางการเงิน รับรู้เป็นขั้นตามวิธีการทั่วไป (General approach) ดังนี้

- ขั้นที่ 1 (performing) กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าในกำไรหรือขาดทุน ดอกเบี้ยรับ (ถ้ามี) คำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น โดยไม่มีการปรับลดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ขั้นที่ 2 (under-performing) เมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและไม่ได้พิจารณาว่าอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุในกำไรหรือขาดทุน ดอกเบี้ยรับ (ถ้ามี) คำนวณเช่นเดียวกับขั้นที่ 1
- ขั้นที่ 3 (credit-impaired) เมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่พิจารณาได้ว่าเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตขึ้น กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุในกำไรหรือขาดทุน ดอกเบี้ยรับ (ถ้ามี) คำนวณจากราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นปรับลดด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สำหรับลูกหนี้การค้า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าหรือลูกหนี้อื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กลุ่มบริษัทสามารถใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกพิจารณาตามที่กล่าวถึงข้างต้น ทั้งนี้ในการพิจารณาและวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับทั้งวิธีการทั่วไปและวิธีการอย่างง่าย ต้องนำข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต (Historical credit loss) มาประกอบกันกับข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) ในส่วนของสินทรัพย์นั้นและปัจจัยสำคัญ ๆ ของสภาพแวดล้อมเชิงเศรษฐกิจ กลุ่มบริษัทใช้วิธีการทั่วไปสำหรับสินทรัพย์กลุ่มดังกล่าว

ในส่วนของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมต่าง ๆ กลุ่มบริษัทจัดกลุ่มประชากรโดยให้ความสำคัญไปที่ข้อมูลยอดคงค้างตามอายุหนี้ (Aging balance information) โดยมีการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังสำหรับ Historical credit loss สำหรับแต่ละช่วงอายุหนี้ที่คงค้างเป็นระยะเวลาประมาณ 4-5 ปี เพื่อนำมาสร้างโมเดลธุรกิจและกำหนดค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มบริษัทซึ่งบริษัทดำเนินการร่วมกันกับบริษัทที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (ถ้ามี) มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบการเงินซึ่งเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ใช้เครื่องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิดที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงและวิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด และการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ

ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน ตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อการค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการกำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า ตราสารอนุพันธ์รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หลังจากนั้นจะมีการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่ กำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ในปี 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ใด ๆ

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ได้แก่ ราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งถือเป็นข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมโดยราคาคัดกล่าวแสดงมูลค่าปัจจุบันของเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ที่ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าด้วยวิธีราคาตลาดโดยข้อมูลหลักที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนในท้องถิ่นที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับตราสารที่ออกซึ่งคำนวณโดยธนาคารที่เป็นคู่สัญญา

การรับรู้รายได้

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการค้านั้น และสามารถวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยมีการพิจารณาถึงลักษณะ จำนวนเงิน จังหวะเวลาและความไม่แน่นอนของรายได้รวมถึงกระแสเงินสดจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

รายได้ดอกผลจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเป็นดอกผลที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ในทันทีแต่จะทยอยรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเป็นรายได้อย่างเป็นระบบตามจำนวนงวดการผ่อนชำระ โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง การบันทึกรายได้จากการผ่อนชำระแต่ละงวดใช้ตามเกณฑ์คงค้าง (บันทึกในวันที่ครบกำหนดชำระค่างวดโดยไม่คำนึงว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่)

รายได้ดอกผลจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ และลูกหนี้ไม่โครไฟแนนซ์เป็นดอกผลที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ในทันทีแต่จะทยอยรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเป็นรายได้ตามสัดส่วนของระยะเวลาโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

รายได้จากการขายรับรู้เป็นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของและการควบคุมในสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะยังไม่รับรู้เป็นรายได้หากฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้น หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า

รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายได้เงินปันผลรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปันผล

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งจากยอดเงินต้นที่คงเหลือตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหากมีนัยสำคัญ

รายได้คงต่อไปนี้มีพิจารณาถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สูงจึงรับรู้เมื่อได้รับชำระเงิน ได้แก่ หนี้สูญรับคืนที่เป็นเงินสด รายได้ค่าติดตาม รายได้ค่าปรับชำระเงินล่าช้า

รายได้อื่น ๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีซึ่งกลุ่มบริษัทรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ ภาษีที่ต้องชำระหรือสามารถขอคืนได้โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนทางภาษีสำหรับปีโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุงภาษีที่ค้างชำระในงวดก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน และจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลต่างชั่วคราวต่อไปนี้ไม่ได้ถูกนำมาร่วมพิจารณาได้แก่ ค่าความนิยมซึ่งไม่สามารถเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีและการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในครั้งแรกซึ่งไม่กระทบต่อทั้งกำไรทางบัญชีหรือกำไรทางภาษี หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในระยะเวลาอันใกล้ จำนวนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีพิจารณาจากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์และหนี้สินตามบัญชีด้วยอัตราภาษีสำหรับงวดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่คาดว่าจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่มีการประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากการบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

การใช้ประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวผลของรายการที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดบัญชีนั้น ๆ หรือบันทึกในงวดบัญชีที่ปรับและงวดบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดบัญชีในปัจจุบันและอนาคต

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนมาเกี่ยวข้อง มีดังนี้

- ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าที่มีไว้เพื่อขายและสินทรัพย์รอการขาย
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
- อายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- ข้อพิจารณาการใช้สิทธิยกเลิกหรือต่ออายุสัญญาเช่าและอัตราคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่า
- สมมติฐานและค่าตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
- จำนวนเงินและงวดบัญชีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- การประเมินและประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกในระหว่างปี

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

4. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท หรือสามารถควบคุมกลุ่มบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท / บุคคล	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย		
บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และให้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการปรับสภาพรถ	บริษัทย่อย
บริษัท ทชยภาค จำกัด	ให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์	บริษัทย่อย
บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด	ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) และสินเชื่อส่วนบุคคล	บริษัทย่อย
บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จำกัด	นายหน้าประกันวินาศภัย	บริษัทย่อย
Sabaidee Leasing Co., Ltd. (ประเทศไทย)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์	บริษัทย่อยผ่านการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
Suosdey Finance PLC. (ประเทศกัมพูชา)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์	บริษัทย่อย
MingalabaThitikorn Microfinance Co., Ltd. (ประเทศพม่า)	ไมโครไฟแนนซ์	บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท สินทองหล่อ จำกัด	บริษัทผู้ลงทุน	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอส. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ขายรถยนต์และให้บริการที่เกี่ยวข้อง	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)	บริษัทผู้ลงทุน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด	ขายรถยนต์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ชื่อบริษัท / บุคคล	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)</u>		
บริษัท โดโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโดโยต้า จำกัด	ขายรถยนต์และให้บริการที่เกี่ยวข้อง	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท นกัศ จำกัด	ขนส่งรถจักรยานยนต์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ฐิติพล จำกัด	ขายอะไหล่รถจักรยานยนต์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท สยามบริวเวอรี่ จำกัด	ผลิตเบียร์จำหน่ายในประเทศ	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
<u>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
คุณปณณ พรประภา	-	เครือญาติของกรรมการบริษัท
ผู้บริหารสำคัญ	-	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่ก็ตาม)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ	ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการจัดการ	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าเช่า	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	MOR - 3% ต่อปีสำหรับในประเทศไทย และร้อยละ 9 ต่อปีสำหรับต่างประเทศ
ค่าเช่า (สัญญาระยะสั้น) และค่าบริการ	ราคาตามสัญญา

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ค่าบริหารงาน	ราคาตามสัญญา
ค่าสาธารณูปโภค	ราคาทุน
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	ราคาทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริการ	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	MOR - 3% ต่อปีสำหรับในประเทศไทยและร้อยละ 9 ต่อปีสำหรับต่างประเทศ
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ	จำนวนเงินตามที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อยานพาหนะเพื่อให้เช่าซื้อ	ราคาตลาด
ซื้ออุปกรณ์สำนักงานและระบบโปรแกรม	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ขายอุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

รายการที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
บริษัทย่อย				
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	35,820	36,016
ดอกเบี้ยรับ	-	-	18,331	16,136
ขายอุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ	-	-	382	-
ค่าเช่าและค่าบริการ	-	-	864	864
ค่าบริการ	-	-	65,918	146,901
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	8,165	21,512

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้คอกผลจากการให้เช่าซื้อ	62	83	-	-
รายได้ค่าเช่า	432	432	-	-
จำนวนเงินขั้นต้นที่จ่ายชำระ ของหนี้สินตามสัญญาเช่า	18,728	20,578	18,728	20,578
คอกเบี้ยจ่าย	2,347	1,405	2,347	1,405
ซื้อยานพาหนะเพื่อให้เช่าซื้อ	69,371	127,856	-	-
ซื้ออุปกรณ์สำนักงานและระบบโปรแกรม	50	926	50	926
ขายอุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ	7	20	7	20
ค่าเช่าและค่าบริการ	11,706	13,417	11,706	13,417
ค่าบริหารงาน	6,322	7,902	5,078	6,348
ค่าสาธารณูปโภค	3,131	3,173	3,131	3,173
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,779	2,235	1,760	2,230
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,476	7,842	4,161	5,309
ค่าบริการ	28,025	26,260	24,755	25,006
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
จำนวนเงินขั้นต้นที่จ่ายชำระ ของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,800	1,800	1,800	1,800
คอกเบี้ยจ่าย	180	262	180	262
ขายอุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ	935	-	-	-
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	32,858	36,749	32,858	36,749
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	983	526	983	526
รวม	33,841	37,275	33,841	37,275

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญของสินทรัพย์และหนี้สินกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
บริษัทย่อย				
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	271	75
เงินทวงจ่าย	-	-	3,475	3,480
เงินกู้ยืมระยะสั้น (อัตราดอกเบี้ย MOR ลบร้อยละ 3 และร้อยละ 9 ต่อปี ในปี 2566 และร้อยละ 2.875 และร้อยละ 3.35 และร้อยละ 9 ต่อปี ในปี 2565)	-	-	293,305	224,080
เงินกู้ยืมระยะสั้น(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.875 และร้อยละ 3.35 ต่อปี ในปี 2565)	-	-	-	773,190
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	-	2,156
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	5,330	12,717
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	748	1,257	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,030	913	645	822
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	38,916	53,492	38,916	53,492
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	2,700	4,500	2,700	4,500

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)			
	1 มกราคม 2566	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2566
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
Suosdey Finance PLC.	165,078	32,464 *	-	197,542
บริษัท ชยภาค จำกัด	33,000	12,000	31,000	14,000
MingalabaThitikorn Microfinance Co., Ltd.	26,002	-	1,239 **	24,763
บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด	-	57,000	-	57,000
รวม	224,080	101,464	32,239	293,305
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัท ซี.วี.เอ จำกัด	773,190	13,000	786,190	-

* รวมผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวนเงินประมาณ 2,576 พันบาท

** รวมผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวนเงินประมาณ 574 พันบาท

บริษัทเป็นผู้ค้าประกัน (1) วงเงินสินเชื่อประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ของ Suosdey Finance PLC. จำนวนรวม 50.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ (2) วงเงินสินเชื่อประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ของ Sabaidee Leasing Co., Ltd. จำนวนรวม 66,289 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกัน

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
เงินสด	20,186	23,098	11,258	14,958
บัญชีกระแสรายวัน (ไม่มีดอกเบี้ย)	117,299	107,537	36,149	15,034
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 0.55 ต่อปี ในปี 2566 และร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.125 ต่อปี ในปี 2565)	686,988	595,409	654,111	543,929
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.30 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี ในปี 2566 และร้อยละ 0.65 ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี ในปี 2565)	490,000	600,000	160,000	600,000
รวม	1,314,473	1,326,044	861,518	1,173,921
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
เงินฝากประจำ 6 เดือนและ 12 เดือนกับธนาคาร (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.3 ถึงร้อยละ 2.4 ต่อปี ในปี 2566 และร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 1.45 ต่อปี ในปี 2565)	865,000	630,000	420,000	630,000

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

6. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

	งบการเงินรวม (พันบาท)					
	2566			2565		
	รวม	ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ระยะยาว	รวม	ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ระยะยาว
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	5,221,887	2,774,015	2,447,872	6,131,559	3,349,992	2,781,567
ดอกผลค้างรับ	55,218	55,218	-	68,557	68,557	-
หัก ดอกผลเช่าซื้อ						
รอการตัดบัญชี	(1,380,140)	(849,029)	(531,111)	(1,737,617)	(1,164,492)	(573,125)
สุทธิ	3,896,965	1,980,204	1,916,761	4,462,499	2,254,057	2,208,442
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่าสำหรับ						
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(353,726)	(225,103)	(128,623)	(341,237)	(215,515)	(125,722)
สุทธิ	3,543,239	1,755,101	1,788,138	4,121,262	2,038,542	2,082,720

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)					
	2566			2565		
	รวม	ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ระยะยาว	รวม	ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ระยะยาว
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	3,029,393	1,714,388	1,315,005	4,165,185	2,185,524	1,979,661
ดอกผลค้างรับ	26,517	26,517	-	43,481	43,481	-
หัก ดอกผลเช่าซื้อ						
รอการตัดบัญชี	(706,084)	(469,305)	(236,779)	(1,237,436)	(798,824)	(438,612)
สุทธิ	2,349,826	1,271,600	1,078,226	2,971,230	1,430,181	1,541,049
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่าสำหรับ						
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(268,490)	(171,463)	(97,027)	(262,570)	(152,080)	(110,490)
สุทธิ	2,081,336	1,100,137	981,199	2,708,660	1,278,101	1,430,559

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแยกตามประเภทการจัดลำดับชั้นได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้ที่ไม่มี การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ของความเสียด้านเครดิต (Performing)	3,050,927	3,678,628	1,732,550	2,345,926
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ ความเสียด้านเครดิต (Under-performing)	539,071	475,125	410,314	404,351
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Credit-impaired)	306,967	308,746	206,962	220,953
รวม	3,896,965	4,462,499	2,349,826	2,971,230
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(353,726)	(341,237)	(268,490)	(262,570)
สุทธิ	3,543,239	4,121,262	2,081,336	2,708,660

กลุ่มบริษัทพิจารณาการตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามแนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ธุรกิจ Consumer Finance ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดร่วมกับ สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยในปี 2547 เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถบังคับเอา หลักประกันซึ่งได้แก่ รถจักรยานยนต์และรถยนต์คืนจากลูกหนี้ได้บางส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีค่า เพื่อการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 9.08 (ร้อยละ 11.43 สำหรับบริษัท) ของ ยอดรวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ก่อนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และร้อยละ 11.16 (ร้อยละ 51.95 สำหรับบริษัท) ของยอดรวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ก่อนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม

	งบการเงินรวม (พันบาท)					
	2566			2565		
	รวม	ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ระยะยาว	รวม	ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ระยะยาว
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	122,046	53,058	68,988	24,535	16,110	8,425
หัก ดอกผลรอการตัดบัญชี	(937)	(611)	(326)	(1,906)	(1,046)	(860)
สุทธิ	121,109	52,447	68,662	22,629	15,064	7,565
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า						
สำหรับผลขาดทุน						
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(13,516)	(4,343)	(9,173)	(1,806)	(1,771)	(35)
สุทธิ	107,593	48,104	59,489	20,823	13,293	7,530

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)					
	2566			2565		
	รวม	ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ระยะยาว	รวม	ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ระยะยาว
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	77	77	-	7,605	7,605	-
หัก ดอกผลรอการตัดบัญชี	-	-	-	-	-	-
สุทธิ	77	77	-	7,605	7,605	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับ						
ผลขาดทุนด้านเครดิต						
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(40)	(40)	-	(1,637)	(1,637)	-
สุทธิ	37	37	-	5,968	5,968	-

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแยกตามประเภทการจัดลำดับชั้นได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้ที่ไม่มี การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ของความเสียด้านเครดิต (Performing)	97,611	16,207	-	2,188
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ ความเสียด้านเครดิต (Under-performing)	7,295	3,254	-	2,887
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Credit-impaired)	16,203	3,168	77	2,530
รวม	121,109	22,629	77	7,605
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(13,516)	(1,806)	(40)	(1,637)
สุทธิ	107,593	20,823	37	5,968

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมตามที่แสดงข้างต้นครบกำหนดชำระเป็นรายเดือนด้วยจำนวนเงินเดือนละเท่า ๆ กัน ทั้งนี้ลูกหนี้ดังกล่าวข้างต้นมีลักษณะของสัญญาที่มีความเกี่ยวโยงและต่อเนื่องกันกับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ

	งบการเงินรวม (พันบาท)					
	รวม	2566		2565		ระยะยาว
		ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ระยะยาว	ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ระยะยาว	
ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย เพื่อการประกอบอาชีพ	8,658	6,485	2,173	19,829	17,605	2,224
หัก ดอกผลรอการตัดบัญชี	(58)	(58)	-	(2,013)	(1,932)	(81)
สุทธิ	8,600	6,427	2,173	17,816	15,673	2,143
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า สำหรับ ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(601)	(546)	(55)	(1,347)	(1,305)	(42)

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

สุทธิ	7,999	5,881	2,118	16,469	14,368	2,101
-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพแยกตามประเภทการจัดลำดับชั้นได้ดังนี้

	งบการเงินรวม (พันบาท)	
	2566	2565
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)	7,352	14,534
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing)	594	1,643
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Credit-impaired)	654	1,639
รวม	8,600	17,816
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(601)	(1,347)
สุทธิ	7,999	16,469

7. ลูกหนี้การค้าอื่น

ยอดลูกหนี้การค้าอื่นแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	7,009	6,159	6,172	5,816

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

8. เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น

	พันบาท	
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น	28,904	31,283
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(3,507)	(2,230)
สุทธิ	25,397	29,053

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นชนิดไม่มีหลักประกันประกอบด้วย (1) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 13.1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (จำนวน 14.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนรวมทั้งสิ้น 72 เดือนโดยเริ่มชำระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2565 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2571 และ (2) เงินให้กู้ยืมแก่ตัวแทนจำหน่ายจำนวน 15.8 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (จำนวน 17 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายในปี 2568

9. สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ยอดคงค้างไม่เกินหนึ่งปี	92,820	96,445	19,316	82,588
ยอดคงค้างเกินหนึ่งปี	74	346	74	132
รวม	92,894	96,791	19,390	82,720
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่า	(27,920)	(29,279)	(5,869)	(24,909)
สุทธิ	64,974	67,512	13,521	57,811

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

10. เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทย่อยในประเทศสองแห่งได้นำเงินฝากประจำกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจำนวนเงินรวม 25 ล้านบาทไปวางเป็นหลักประกันสำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารดังกล่าว เงินฝากดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.45 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปีในปี 2566 และระหว่างร้อยละ 0.25 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปีในปี 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทย่อยในต่างประเทศสองแห่งได้ฝากเงินจำนวนเงินรวมประมาณ 8.5 ล้านบาท และ 9.0 ล้านบาท ตามลำดับ ไว้กับธนาคารกลางของแต่ละประเทศเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับการลงทุนจัดตั้งบริษัทและดำเนินธุรกิจในประเทศนั้น ๆ เงินฝากดังกล่าวไม่มีดอกเบี้ย

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน - สุทธิ

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนที่ชำระแล้ว (พันบาท)		ร้อยละของการถือหุ้นทางตรง		ราคาทุนของเงินลงทุน (พันบาท)	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	50,000	50,000	99.99	99.99	49,993	49,993
บริษัท ชยภาค จำกัด	40,000	40,000	99.99	99.99	43,993	43,993
บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด	50,000	50,000	99.99	99.99	49,997	49,997
บริษัท ทีเค โบรกเกอร์ จำกัด	3,000	3,000	99.99	99.99	3,000	3,000
Sabaidee LeasingCo., Ltd. (ประเทศลาว)	58,013	58,013	73.77*	73.77*	42,001	42,001
Suosdey Finance PLC. (ประเทศกัมพูชา)	132,209	132,209	99.95	99.95	132,145	132,145
MingalabaThitikom Microfinance Co., Ltd. (ประเทศพม่า)	4,705	4,705	99.00	99.00	4,658	4,658
รวม					325,787	325,787
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่า					(4,658)	(4,658)
สุทธิ					321,129	321,129

* ร้อยละของการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันผ่านบริษัทย่อยอีกสองแห่ง (ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) เท่ากับร้อยละ 86.89

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

12. สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าและสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า

	งบการเงินรวม (พันบาท)			
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง		รวม
		อาคาร	ยานพาหนะ	
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565				
2565				
และ 1 มกราคม 2566	12,800	8,075	-	20,875
เพิ่มขึ้น	-	-	52,175	52,175
โอนมาจาก “สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย”	-	-	3,005	3,005
โอนมาจาก “สินทรัพย์รอการขาย”	-	-	31,617	31,617
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	12,800	8,075	86,797	107,672
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	3,571	-	3,571
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	404	-	404
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	3,975	-	3,975
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	403	707	1,110
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	4,378	707	5,085
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ 31 ธันวาคม 2565	12,800	4,100	-	16,900
ณ 31 ธันวาคม 2566	12,800	3,697	86,090	102,587

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) ยานพาหนะ
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 31 ธันวาคม 2565 และ 1 มกราคม 2566	-
เพิ่มขึ้น	52,175
โอนมาจาก “สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย”	3,005
โอนมาจาก “สินทรัพย์รอการขาย”	31,617
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	86,797
ค่าเสื่อมราคาสะสม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 31 ธันวาคม 2565 และ 1 มกราคม 2566	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	707
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	707
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
ณ 31 ธันวาคม 2565	-
ณ 31 ธันวาคม 2566	86,090

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2566 และ 2565 ในงบการเงินรวมมีจำนวนเงินประมาณ 1.1 ล้านบาท และ 0.4 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2566 มีจำนวนเงินประมาณ 0.7 ล้านบาท

ราคาประเมินที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่มีไว้เพื่อให้เช่าที่ประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้แก่ บริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานในเดือน ธันวาคม 2565 มีมูลค่าประมาณ 39.4 ล้านบาท

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

จำนวนค่าเช่าตามสัญญาที่จะได้รับจากสินทรัพย์ให้เช่า มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ภายใน 1 ปี	28,516	444	28,096	-
หลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี	12,734	70	12,664	-
รวม	41,250	514	40,760	-

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานประกอบด้วยที่ดินและอาคารพาณิชย์ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้ดำเนินงานชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีมูลค่าตามบัญชีรวมประมาณ 14.3 ล้านบาท (ส่วนของเฉพาะบริษัทมีมูลค่าตามบัญชีประมาณ 5.7 ล้านบาท) ทั้งนี้ราคาประเมินสินทรัพย์ล่าสุดที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้แก่ บริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีคิดจากต้นทุน (Market Approach and Cost Approach) ตามรายงานในเดือนมีนาคม 2565 มีมูลค่ารวมประมาณ 88.7 ล้านบาท (ส่วนของเฉพาะบริษัทมีมูลค่าประมาณ 40.9 ล้านบาท)

บริษัท จีทีกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	งบการเงินรวม (พันบาท)						
		อาคารและ ส่วนปรับปรุง	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม	
	ที่ดิน	อาคาร	บนที่ดินเช่า	สำนักงาน	ยานพาหนะ		
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	12,617	24,221	365,073	165,910	118,774	373	686,968
เพิ่มขึ้น	-	-	1,543	4,754	42	185	6,524
จำหน่าย	-	-	(564)	(4,651)	(1,383)	-	(6,598)
โอน	-	-	434	-	-	(434)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	(79)	(551)	521	(124)	(233)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	12,617	24,221	366,407	165,462	117,954	-	686,661
เพิ่มขึ้น	-	-	1,976	3,955	1,116	-	7,047
จำหน่าย	-	-	(56,417)	(2,400)	(28,618)	-	(87,435)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	(479)	(491)	(155)	-	(1,125)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	12,617	24,221	311,487	166,526	90,297	-	605,148

บริษัท จีทีกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	งบการเงินรวม (พันบาท)						
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร บนที่ดินเช่า	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	24,202	310,792	143,163	104,496	-	582,653
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	19	13,877	9,642	6,801	-	30,339
จำหน่าย	-	-	(539)	(3,233)	(1,383)	-	(5,155)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	(485)	(444)	310	-	(619)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	24,221	323,645	149,128	110,224	-	607,218
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	7,181	7,744	3,916	-	18,841
จำหน่าย	-	-	(55,358)	(1,433)	(28,618)	-	(85,409)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	(285)	(388)	(134)	-	(807)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	24,221	275,183	155,051	85,388	-	539,843
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2565	12,617	-	42,762	16,334	7,730	-	79,443

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	12,617	-	36,304	11,475	4,909	-	65,305
31 ธันวาคม 2566							
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)							
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร บนที่ดินเช่า	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	7,802	15,291	345,114	148,457	83,986	-	600,650
เพิ่มขึ้น	-	-	37	3,473	-	-	3,510
จำหน่าย	-	-	(564)	(4,535)	(1,383)	-	(6,482)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	7,802	15,291	344,587	147,395	82,603	-	597,678
เพิ่มขึ้น	-	-	1,975	1,725	-	-	3,700
จำหน่าย	-	-	(56,417)	(2,400)	(20,818)	-	(79,635)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	7,802	15,291	290,145	146,720	61,785	-	521,743

บริษัท จีทีกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร บนที่ดินเช่า	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	15,291	305,254	129,324	77,092	-	526,961
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	12,704	8,052	4,687	-	25,443
จำหน่าย	-	-	(539)	(3,149)	(1,382)	-	(5,070)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	15,291	317,419	134,227	80,397	-	547,334
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	6,025	6,235	1,996	-	14,256
จำหน่าย	-	-	(55,358)	(1,433)	(20,819)	-	(77,610)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	15,291	268,086	139,029	61,574	-	483,980
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2565	7,802	-	27,168	13,168	2,206	-	50,344
31 ธันวาคม 2566	7,802	-	22,059	7,691	211	-	37,763

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)****วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำนวนเงินรวมประมาณ 445.5 ล้านบาท และ 482.5 ล้านบาท ตามลำดับ (ส่วนของเฉพาะบริษัท 421.1 ล้านบาท และ 451.0 ล้านบาท ตามลำดับ)

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

	พันบาท		
	พื้นที่อาคารเช่า	ยานพาหนะ	รวม
งบการเงินรวม			
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	175,236	-	175,236
เพิ่มขึ้น	66,324	2,740	69,064
ลดลง	(2,519)	-	(2,519)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	239,041	2,740	241,781
เพิ่มขึ้น	38,261	1,708	39,969
ลดลง	(3,700)	-	(3,700)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	273,602	4,448	278,050
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	90,227	-	90,227
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	45,068	72	45,140
ลดลง	(2,519)	-	(2,519)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	132,776	72	132,848
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	44,357	1,482	45,839
ลดลง	(3,464)	-	(3,464)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	173,669	1,554	175,223
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2565	106,265	2,668	108,933
31 ธันวาคม 2566	99,933	2,894	102,827

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	พันบาท		
	พื้นที่อาคารเช่า	ยานพาหนะ	รวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	143,030	-	143,030
เพิ่มขึ้น	60,613	-	60,613
ลดลง	(2,519)	-	(2,519)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	201,124	-	201,124
เพิ่มขึ้น	16,334	-	16,334
ลดลง	(3,700)	-	(3,700)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	213,758	-	213,758
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	76,725	-	76,725
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	37,741	-	37,741
ลดลง	(2,519)	-	(2,519)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	111,947	-	111,947
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	36,512	-	36,512
ลดลง	(3,464)	-	(3,464)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	144,995	-	144,995
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2565	89,177	-	89,177
31 ธันวาคม 2566	68,763	-	68,763

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

รายละเอียดของสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<u>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>				
ค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับผลขาดทุนด้าน				
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	71,618	63,979	54,228	52,842
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย	1,174	4,987	1,174	4,982
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	932	932
หนี้สินตามสัญญาเช่า	11,518	15,422	11,518	15,422
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน				
หลังออกจากงาน	9,293	1,975	8,701	1,676
ขาดทุนทางภาษี	6,983	-	6,983	-
รวม	100,586	86,363	83,536	75,854
<u>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>				
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	(10,857)	-	(6,065)	-
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	(13,753)	(17,835)	(13,753)	(17,835)
รวม	(24,610)	(17,835)	(19,818)	(17,835)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	75,976	68,528	63,718	58,019

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	416	197	416	197
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	73,824	63,919	-	-
รวม	74,240	64,116	416	197

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินหลายแห่งซึ่งประกอบด้วย

	2566	2565
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (ล้านบาท)	188.0	188.0
เงินกู้ยืมระยะสั้น (ล้านบาท)	2,145.0	2,145.0
เงินกู้ยืมระยะสั้น (ล้านเหรียญสหรัฐ)	8.5	8.5
เงินกู้ยืมระยะสั้น (ล้านบาท)	76,300.0	63,300.0

เงินกู้ยืมระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 7.25 ถึงร้อยละ 8.40 ต่อปีในปี 2566 และร้อยละ 2.94 ถึงร้อยละ 5.96 ต่อปีในปี 2565 นอกจากนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของวงเงินกู้ยืมตามที่กำหนดไว้ซึ่งรวมถึงการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 7:1 เท่า สำหรับงบการเงินประจำปีเฉพาะกิจการ

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นข้างต้นบางส่วนค้ำประกันโดยบริษัทและกรรมการบางท่านของกลุ่มบริษัท

วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศสองแห่งค้ำประกันโดยบัญชีเงินฝากประจำตามที่กล่าวในหมายเหตุ 10

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

17. เงินกู้ยืมระยะยาว

	งบการเงินรวม (พันบาท)	
	2566	2565
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	330,531	301,394
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(214,508)	(211,624)
สุทธิ	116,023	89,770

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชามีเงินกู้ยืมระยะยาวคงค้างกับธนาคารในประเทศและต่างประเทศรวม 4 แห่ง จำนวนเงินรวม 9.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 8.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามลำดับ (วงเงินรวม 42.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ซึ่งค่าประกันเต็มจำนวนโดยบริษัท เงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยต่อปีอ้างอิงกับ SOFR บวกร้อยละ 2.76 ถึงร้อยละ 3.72 ต่อปี โดยดอกเบี้ยครบกำหนดชำระเป็นรายไตรมาสส่วนเงินต้นทยอยครบกำหนดชำระในระหว่างปี 2566 และ 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยในประเทศลาวมีเงินกู้ยืมระยะยาวคงค้างกับธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงินรวม 2,400 ล้านบาท เงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.32 ต่อปี และได้มีการชำระเต็มจำนวนแล้วในเดือนกันยายน 2566

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

18. หนี้สินตามสัญญาเช่า

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
- ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	44,619	42,642	33,656	34,621
- ครบกำหนดชำระภายในสองถึงห้าปี	48,517	56,652	26,931	48,033
รวม	93,136	99,294	60,587	82,654
หัก ดอกเบี้ยรอดตัดบัญชี	(5,965)	(6,599)	(2,998)	(5,541)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากดอกเบี้ยรอดตัดบัญชี	87,171	92,695	57,589	77,113
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(41,149)	(38,845)	(31,450)	(31,390)
สุทธิ	46,022	53,850	26,139	45,723

ในระหว่างปี 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากสัญญาเช่า (จำนวนเงินขั้นต้นของค่าเช่า) ในงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 43.8 ล้านบาท และ 45.9 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงินประมาณ 34.7 ล้านบาทและ 40.2 ล้านบาท ตามลำดับ

กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายค่าเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้นสำหรับปี 2566 และ 2565 ซึ่งแสดงรายการเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.2 ล้านบาท และ 2.1 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวนเงินปีละประมาณ 1.2 ล้านบาท และ 0.9 ล้านบาท ตามลำดับ

ดอกเบี้ยจ่ายตัดบัญชีสำหรับปี 2566 และ 2565 ซึ่งแสดงรายการเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีจำนวนเงินประมาณ 4.6 ล้านบาท และ 4.0 ล้านบาท ตามลำดับ (สำหรับเฉพาะบริษัทที่มีจำนวนเงินประมาณ 3.8 ล้านบาท และ 3.0 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

19. หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานซึ่งผ่านการประเมินข้อมูลและคำนวณใหม่โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปี 2566 รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน				
หลังออกจากงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	10,097	15,235	8,379	12,815
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,248	2,240	2,106	2,001
ต้นทุนดอกเบี้ย	858	583	800	519
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	3,106	2,823	2,906	2,520
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	41,504		38,424	
อื่น		-		-
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายชำระในระหว่างปี	(8,241)	(7,961)	(6,201)	(6,956)
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน				
หลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	46,466	10,097	43,508	8,379

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยข้างต้นในปี 2566 ในงบการเงินรวมประกอบด้วย (1) ขาดทุนจากการปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นจำนวนเงินประมาณ 42,106 พันบาทและ (2) กำไรจากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานทางการเงินเป็นจำนวนเงินประมาณ 602 พันบาท

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยข้างต้นในปี 2566 ในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย (1) ขาดทุนจากการปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นจำนวนเงินประมาณ 38,975 พันบาทและ (2) กำไรจากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานทางการเงินเป็นจำนวนเงินประมาณ 551 พันบาท

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

สมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากราชการมีดังนี้

	ร้อยละ (ต่อปี)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อัตราคิดลด	2.47 และ 2.52	1.50	2.47	1.50
อัตราการขึ้นเงินเดือน	0.00	5.90	0.00	5.90
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	6.00 - 43.11	0.00 - 67.00	6.00 - 43.11	0.00 - 67.00

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่สำคัญข้างต้นอาจมีผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลือของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากราชการซึ่งอาศัยข้อมูลตามรายงานการคำนวณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยดังต่อไปนี้

สมมติฐานที่สำคัญ	หนี้สินอาจเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่สำคัญ (พันบาท)			
	หากสมมติฐานเพิ่มขึ้น		หากสมมติฐานลดลง	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด				
(เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 1)	(1,597)	(1,478)	1,767	1,636
อัตราการขึ้นเงินเดือน				
(เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 1)	1,563	1,443	-	-
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน				
(เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 20)	(4,294)	(3,975)	5,494	5,095

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

20. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทมหาชนเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทมหาชนจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“ทุนสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

21. รายได้อื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สูญรับคืน	92,511	197,277	82,406	184,451
รายได้ค่าบริการ	61,312	70,124	59,437	68,790
รายได้ค่าทำสัญญา	116,928	58,540	12,133	14,790
รายได้ค่าติดตาม	33,239	50,643	32,294	49,495
รายได้ค่าปรับชำระเงินล่าช้า	21,130	30,169	12,003	17,027
ดอกเบี้ยรับ	25,916	15,101	34,565	31,145
รายได้ค่าธรรมเนียม	10,098	11,296	10,010	11,137
รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	35,820	36,016
รายได้ค่าเช่า	3,106	1,548	2,230	696
อื่น ๆ	31,245	24,630	29,716	22,307
รวม	395,485	459,328	310,614	435,854

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	383,934	488,509	297,464	389,017
หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่า ของลูกหนี้การค้า	590,164	336,874	387,460	254,977
ค่าส่งเสริมการขาย	37,729	190,422	23,975	171,261
ค่าซ่อมรถยัดและขาดทุนจากการขายรถยัด	150,529	107,473	106,015	89,361
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	67,060	77,622	52,475	64,467
ต้นทุนทางการเงิน	39,683	31,837	11,942	30,512
ค่าบริการระบบเชื่อมต่อ	28,552	28,573	25,662	25,927
ค่าน้ำมันรถใช้งาน	14,390	18,570	11,463	15,849
ต้นทุนสินค้าที่ขาย	31,348	18,049	31,348	18,049
ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)	(1,006)	12,648	(19,040)	10,174
ค่าจ้างติดตามหนี้	-	-	55,485	132,986

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

23. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกาศใช้ในประเทศไทย กัมพูชา และลาวมีอัตราเดียวกันคือร้อยละ 20 (สำหรับประเทศไทยกรณีเป็นกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และมีกำไรสุทธิไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี มีอัตราร้อยละ 15) ส่วนประเทศพม่ามีอัตราร้อยละ 22

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	69,374	105,027	-	20,773
การปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อน	3,871	18,786	528	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	898	(4,350)	1,985	5,010
รวม	74,143	119,463	2,513	25,783
<u>การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง</u>				
<u>กำไรก่อนภาษีเงินได้</u>	169,497	488,766	8,420	128,183
ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ประกาศใช้	33,847	97,743	1,684	25,636
การปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อน	3,871	18,786	528	-
ผลกระทบจากรายการที่หักเป็นรายจ่าย				
ทางภาษีเงินได้เพิ่มเติม - สุทธิจากรายการที่				
ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้	36,309	2,794	301	147
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	133	140	-	-
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ของผลขาดทุน				
สะสมทางภาษียกมา	(17)	-	-	-
รวม	74,143	119,463	2,513	25,783

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

24. เงินปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 210 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 250 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

25. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเป็นข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและเป็นข้อมูลหลักของกลุ่มบริษัทซึ่งถูกนำเสนอให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและถูกใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีส่วนงานดำเนินงานหลัก (ซึ่งเป็นส่วนงานที่รายงานเป็นการภายใน) ในเชิงผลิตภัณฑ์เพียงส่วนงานเดียวคือ การให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ในขณะที่ธุรกรรมการให้กู้ยืมเงินและ Nano Finance รวมถึงธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและสินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปนั้นมีส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณและกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่ได้แสดงข้อมูลส่วนงานดำเนินงานเชิงผลิตภัณฑ์และลูกค้ารายใหญ่ไว้ในงบการเงินนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงานตามเขตภูมิศาสตร์

	งบการเงินรวม (พันบาท)		
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม
<u>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566</u>			
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อ	750,864	453,779	1,204,643
รายได้อื่น ๆ	327,535	121,752	449,287
รวมรายได้	1,078,399	575,531	1,653,930
รวมค่าใช้จ่าย	(1,079,349)	(479,227)	(1,558,576)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(950)	96,304	95,354

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	งบการเงินรวม (พันบาท)		
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม
<u>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565</u>			
รายได้คอกผลจากการให้เช่าซื้อ	982,188	475,045	1,457,233
รายได้อื่น ๆ	425,171	65,382	490,553
รวมรายได้	1,407,359	540,427	1,947,786
รวมค่าใช้จ่าย	(1,254,768)	(323,715)	(1,578,483)
กำไรสำหรับปี	152,591	216,712	369,303

	งบการเงินรวม (พันบาท)		
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม
<u>วันที่ 31 ธันวาคม 2566</u>			
สินทรัพย์รวมตามส่วนงาน	4,931,417	1,473,299	6,404,716
หนี้สินรวมตามส่วนงาน	277,578	538,275	815,853
<u>วันที่ 31 ธันวาคม 2565</u>			
สินทรัพย์รวมตามส่วนงาน	5,184,176	1,374,168	6,558,344
หนี้สินรวมตามส่วนงาน	303,963	496,561	800,524

รายได้คอกผลจากการให้เช่าซื้อ - ต่างประเทศ

	งบการเงินรวม (พันบาท)	
	2566	2565
ประเทศกัมพูชา	397,625	412,088
ประเทศลาว	56,154	62,957
รวม	453,779	475,045

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยไม่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใด ๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชาและลาว มีสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีรวมประมาณ 21.7 ล้านบาท และ 0.7 ล้านบาท ตามลำดับ แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565: 22.1 ล้านบาท และ 1.4 ล้านบาท ตามลำดับ)

รายได้อื่น ๆ จำแนกตามเขตภูมิศาสตร์ได้รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าที่มีใช้ส่วนของกิจกรรมหลักทางธุรกิจ ซึ่งรายได้ดังกล่าวมีจังหวะเวลาของการรับรู้รายการดังนี้

	งบการเงินรวม (พันบาท)	
	2566	2565
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	242,707	220,772
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	3,106	1,548

รายได้อื่น ๆ ระหว่างส่วนงานจำแนกตามเขตภูมิศาสตร์ (เรียกเก็บจากส่วนงานในประเทศไปยังส่วนงานต่างประเทศ) ก่อนการตัดรายการเพื่อจัดทำงบการเงินรวมมีดังนี้

	งบการเงินรวม (พันบาท)	
	2566	2565
รายได้ค่าบริการจัดการ	35,820	36,016
ดอกเบี้ยรับ	16,439	15,251
รวม	52,259	51,267

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

26. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการวัดมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ จากอัตราดอกเบี้ย และจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไม่มีการใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อใช้ในทางค้าหรือหากำไรและไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในระหว่างปี 2566 และ 2565

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ทำให้กลุ่มบริษัทเกิดความสูญเสียทางการเงินได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อที่รัดกุม มีการติดตามเร่งรัดการชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ มีฐานของลูกหนี้ที่หลากหลาย มีเงินมัดจำรับ เงินรับชั่วคราว และมีสินทรัพย์ที่เข้าซื้อหรือเคยให้เข้าซื้อเป็นหลักประกัน (ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม) ดังนั้น ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจริงสำหรับเงินฝากธนาคารและจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ต่าง ๆ เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ได้แสดงไว้แล้วในงบการเงินนี้อย่างมีนัยสำคัญ

ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทคาดว่าความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยมีจำนวนไม่เป็นนัยสำคัญ เนื่องจากเงินฝากบางส่วนเป็นบัญชีกระแสรายวัน ส่วนเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมและหนี้สินตามสัญญาเข้ามีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ใกล้เคียงหรืออ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาครบกำหนดที่สำคัญได้เปิดเผยไว้แล้วในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงบการเงินนี้

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบกิจการในต่างประเทศทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่เป็นสาระสำคัญเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนของรายการธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่เป็นนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของธุรกรรมโดยรวม จึงไม่ได้มีการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไว้

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีการวัดมูลค่าและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน (ทั้งที่เกิดขึ้นประจำหรือเกิดขึ้นไม่ประจำ) ดังนั้น จึงไม่มีข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่บริษัทนำมาใช้ในการพัฒนาการวัดมูลค่าต่าง ๆ

อย่างไรก็ดี สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญซึ่งไม่ได้วัดมูลค่าและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้

รายการในงบการเงิน	มูลค่ายุติธรรมใน งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
	2566	2565	
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	3,244.4	3,213.0	ข้อมูลระดับ 3
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	99.5	18.0	(กระแสเงินสดคิดลดด้วย อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสำหรับ ลักษณะสินเชื่อที่ใกล้เคียงกัน)
ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย เพื่อการประกอบอาชีพ	6.1	11.7	
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น	29.8	30.5	

รายการในงบการเงิน	มูลค่ายุติธรรมใน งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
	2566	2565	
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	1,954.7	2,060.4	ข้อมูลระดับ 3
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	-	5.0	(กระแสเงินสดคิดลดด้วย อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสำหรับ ลักษณะสินเชื่อที่ใกล้เคียงกัน)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น	29.8	30.5	

นอกเหนือจากรายการตามที่กล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทใช้ข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (ข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม)

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจำกับธนาคาร เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน เงินเบิกเกินบัญชี ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม และหนี้สินตามสัญญาเช่ามีมูลค่าตามบัญชีที่ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระสำคัญเนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาดหรืออ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตลาด

27. ภาระผูกพันตามสัญญาบริการระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานและสาขาโดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการดังนี้

	ล้านบาท
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12.9
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	11.9
รวม	24.8

28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ตามปกติ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการทุนในระหว่างปี 2566 และ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.15: 1.00 และ 0.14: 1.00 ตามลำดับ (ส่วนของเฉพาะบริษัทเท่ากับ 0.06: 1.00 และ 0.25: 1.00 ตามลำดับ)

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานซึ่งจดทะเบียนแล้ว

บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน ตามข้อบังคับของกองทุน บริษัท บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานจะจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพแก่พนักงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อบังคับของกองทุน

ส่วนที่กลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบซึ่งบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีจำนวนเงินประมาณ 0.2 ล้านบาท และ 0.3 ล้านบาท ตามลำดับ (ส่วนของเฉพาะบริษัทที่มีจำนวนเงินเดียวกัน)

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินรวม 125 ล้านบาท ซึ่งจะถูกนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2567 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567